

“นักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อมั่นผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองและนโยบายทางการเงินสหรัฐเป็นปัจจัยที่นักลงทุนเฝ้าติดตาม ดัชนีฯ เดือนมีนาคม 2561 ปรับลดลงโดยอยู่ในภาวะร้อนแรงเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน”

FETCO Press Release: วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561

นายกิริติ โกสิย์เจริญ ผู้แทนสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ประจำเดือนมีนาคม 2561 “ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลง แต่ยังคงอยู่ในภาวะร้อนแรงเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน จากความเชื่อมั่นผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นักลงทุนติดตามสถานการณ์ทางการเมือง และนโยบายทางการเงินสหรัฐ เป็นปัจจัยกดดันความเชื่อมั่นมากที่สุด สำหรับตลาดหุ้นไทยเดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีฯมีการปรับฐานโดยลดลงค่อนข้างมากในช่วงต้นเดือน หลังจากนั้นทยอยปรับเพิ่มขึ้นตลอดเดือน โดยดัชนีปิดทำการ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์อยู่ในระดับใกล้เคียงกับสิ้นเดือนมกราคม” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 3 เดือนข้างหน้า (พฤษภาคม 2561) อยู่ที่ 143.09 อยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรง” (Bullish) (ช่วงค่าดัชนีระหว่าง 120 - 160) ปรับตัวลดลง 8.70% จากเดือนที่ผ่านมาที่ 156.62
- ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนปรับตัวลดลง โดยกลุ่มบัญชีนักลงทุนต่างประเทศยังคงอยู่ที่ระดับร้อนแรงอย่างมาก กลุ่มสถาบันภายในประเทศและกลุ่มนักลงทุนรายบุคคลปรับตัวลดลงโดยยังคงอยู่ที่ระดับร้อนแรงเช่นเดียวกับเดือนก่อนหน้า ขณะที่กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงจากระดับร้อนแรงอย่างมาก มาอยู่ที่ระดับทรงตัว
- หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) ส่วนหมวดธนาคาร (BANK) เป็นหมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด
- ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ขณะที่ปัจจัยกดดันที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ สถานการณ์ทางการเมือง

“ภาวะการลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการปรับฐานราคาตกลงไปอยู่ที่ต่ำสุดของเดือนที่ 1758.31 จุด ในช่วงต้นเดือน ตามการปรับฐานในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐที่มีการปรับตัวลดลงมากกว่า 1,000 จุด ในวันเดียว อย่างไรก็ตามหลังจากนั้น ดัชนีฯได้ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดเดือน โดยปรับตัวกลับมายู่ระดับใกล้เคียงกับดัชนีฯของเดือนมกราคม ในช่วง 1820-1830 จุด ทั้งนี้ทิศทางการลงทุน ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นจากคาดการณ์ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน จากตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศที่มีการเติบโตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนักลงทุนหันกลับมาติดตามความชัดเจนของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศมากขึ้น โดยให้น้ำหนักเป็นปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนมากที่สุด รองลงมาได้แก่นโยบายทางการเงินของสหรัฐที่มีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมและมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในปี”

และในวันนี้ สภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็ได้ให้การต้อนรับกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท School of International and Public Affairs (SIPA) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา ที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อศึกษาเรียนรู้และดูงานเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของภาคประชาสังคมของประเทศไทย โดยมี 4 ประเด็นที่จะศึกษา คือ Social investment, Impact investing, Social Enterprises และ Corporate governance และเห็นว่าแนวทางของกองทุนธรรมาภิบาลไทยมีจุดเด่นที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ที่นอกจากจะให้ความสำคัญกับการเลือกลงทุนในบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีและได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแล้ว บริษัทจัดการยังได้จัดสรรค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนอีกร้อยละ 40 ไปสนับสนุนกิจกรรมต่อต้านการทุจริต

คอร์ปชั่นโดยภาคประชาสังคมอีกด้วย รูปแบบการลงทุนดังกล่าวนับว่าเป็นแนวคิดใหม่ที่สามารถนำไปปรับใช้เป็นแบบอย่างการแก้ปัญหาทางสังคมในประเทศอื่นๆได้ ทั้งนี้ คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผู้นำการก่อตั้งกองทุนธรรมาภิบาลไทยเป็นผู้บรรยายสรุปรายละเอียดของกองทุนธรรมาภิบาลไทยให้คณະนักศึกษามหาวิทยาลัยโคลัมเบียได้รับทราบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)

โทร 02 009 9371-2 หรือ อีเมล: fetco@set.or.th